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สรุปการเสวนา 

บทเรียนและทางออก 
การจัดการกากแคดเมียม 

22 เมษายน 2567 
 
 

บทน า   
 

มุมมองและบทเรียน 
จากกรณีปัญหากากแคดเมียมที่เกิดขึ้น 

 

1) รูปแบบและวธิีการจัดการกากของเสียทีป่นเปื้ อนแคดเมยีม 
2) การท างานของระบบ PRTR และการด าเนินงานในประเทศไทย 

3) การผลักดนักฎหมาย PRTR ต่อการจัดการ 
กากแคดเมยีมและกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

4) โจทย์ที่แทจ้ริงของกากแคดเมียมและการแกไ้ขปัญหา 
5) การเรียนรู้และปรบัใช้บทเรยีนจากต่างประเทศ 

 
ข้อสรุปและข้อเสนอ 

 
 
 

สรุปและเรียบเรียงโดย 
 ภัทรา ชีวะไทย และ เบญจมาส โชตทิอง 
ออกแบบปกโดย ปาริชาติ พุทธชูชาต ิ

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
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บทน า 
 สืบเนื่องจากเหตุการณ์การขุดและเคลื่อนย้ายกากแร่แคดเมียม จากบ่อเก็บกากแร่ในบริเวณ 
โรงถลุงสังกะสีเดิม ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ไปยังโรงงานในพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยพบว่ากากแร่แคดเมียมท่ีโรงงานปลายทาง
ดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่าท่ีแจ้งขออนุญาตขนย้ายและไม่ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม อีกท้ังยังพบกากแร่
แคดเมียมอีกส่วนหนึ่งท่ีโรงงานในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี และสถานท่ีอื่น ๆ เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2567  
ท่ีผ่านมา โรงงานเหล่านั้นล้วนเป็นโรงงานท่ีไม่มีคุณสมบัติและไม่มีใบอนุญาตในการจัดการกากของเสีย
อันตราย ส่วนปริมาณกากแร่ท่ีพบท้ังหมดรวมกันแล้ว ยังน้อยกว่าปริมาณท่ีขออนุญาตขนย้ายออกจาก
พื้นท่ี จึงยังมีบางส่วนท่ีหายไป นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายกากแร่ดังกล่าวก็ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของ
กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

ด้วยกากแร่แคดเมียมดังกล่าวเป็นกากของเสียอันตราย หากไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้องหรือ  
มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการหลอมเพื่อน าแร่ไปใช้ประโยชน์ต่อ  ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สุขภาพของประชาชนในระดับรุนแรง  

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้ ได้สะท้อนเห็นถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายของประเทศ จึงต้องร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ และเสนอมาตรการการบริหารจัดการให้มี  
ความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ ท้ังในด้านการป้องกัน การติดตามและก ากับดูแล รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้ทันท่วงทีอย่างเป็นระบบ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ด้วยความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ  
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จึงได้จัดการเสวนาเพื่อร่วมกันเสนอทางออกในการป้องกันและรับมือ
กับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือสะท้อนมุมมอง 
และบทเรียนจากสถานการณ์และปัญหาการจดัการกากของเสีย 
แคดเมียมที่ผ่านมา และร่วมเสนอมาตรการยกระดับการจัดการ 
ของเสียอันตรายในอนาคต 

 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  
ผู้อ านวยการสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย 

อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีต
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับผิดชอบเรื่องกระบวนการ กฎระเบียบ 
การบริหารจัดการมลพิษส าคัญ ๆ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
อนุกรรมาธิการสิ่ งแวดล้อม วุฒิสภา และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการระดับชาติหลายชุด  
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วิทยากรร่วมการเสวนา 
ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.ธงชัย พรรณสวัสด์ิ   
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่ิงแวดล้อม  
อดีตประธานสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 
ชุดต่าง ๆ ของประเทศ เคยเป็นอาจารย์สอนท่ีภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันก็ยังคงมี
บทบาทในฐานะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

  
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวทิยาปกรณ์  
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร ์

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษ กระบวนการบ าบัด
มลพิษทางน้ า มลพิษในน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน และในทะเล รวมถึง
มลพิษทางอากาศจาก กากของเสียอันตรายและแหล่งต่าง ๆ 
และยังเป็นวิทยากรประจ าหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
 

คุณเพ็ญโฉม  แซ่ต้ัง   
ผู้อ านวยการมลูนธิิบูรณะนิเวศ 

เป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการติดตามและให้ข้อมูลแก่สังคมเกี่ยวกับ
ปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมลพิษอุตสาหกรรม
ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะน าเข้า มลพิษทางอากาศ กากของ
เสียอุตสาหกรรม และอื่น ๆ  

  

คุณอร่าม พันธุ์วรรณ ์
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านายการพิเศษ  
กรมควบคมุมลพิษ 

ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษ และคลุกคลีอยู่กับ
การ ใช้  PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)  
ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้าย 
สารชนิดและปริมาณสารเคมีท่ีเป็นอันตรายและสารมลพิษ  
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มุมมองตอ่สถานการณ ์
ปญัหากากแคดเมียมที่เกิดขึ้น 

 

1) รูปแบบและวิธกีารจัดการกากของเสียที่ปนเปื้ อนแคดเมียม  

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ได้ให้แนวทางต่อการจัดการกากแคดเมียมและ 
กากอุสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ว่าต้องมีการจัดเก็บในสถานท่ีท่ีออกแบบมาเพ่ือลดการปล่อยมลพิษ และจัดเก็บ
ได้อย่างถาวร ปัจจุบันในประเทศไทยด าเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่  

(1) การกอง (Dry stack) เป็นการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมแบบกองรวมเป็นชั้น ร่วมกับการ
ออกแบบเขื่อนกั้น โดยมีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพดิน น้ าใต้ดิน และคุณภาพน้ าผิวดิน
บริเวณใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย  

(2) การฝังกลบ โดยมีขั้นตอนการปรับเสถียรเพื่อท าให้สารมลพิษหรือกากอุตสาหกรรม ไม่มี
ความเข้มข้นเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบได้ มีระบบติดตามและประเมินผลเช่นกัน 

ส าหรับกากอุตสาหกรรมท่ีปนเปื้อนแคดเมียม นอกจากจะน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีแล้ว ในปัจจุบัน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการสกัดใหม่ (Reprocess) แต่กระบวนการดังกล่าวต้องมีการจัดการ
อย่างรัดกุม เนื่องจากอาจท าให้สารแคดเมียมแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ ยังไม่มีโรงงานในประเทศ
ไทยท่ีจะด าเนินการได้ และยังมีเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้ได้แก่ การเลี้ยงจุลชีพโดยใช้สารแคดเมียมเป็นอาหาร
เพ่ือใชใ้นการเจริญเติบโต  

อีกวิธีท่ีท าได้ ก็คือ การใช้พืชมาสกัดและใช้ในการสะสมแคดเมียมตามล าต้น ราก หรือใบ มีงาน
ศึกษาวิจัยท่ีประเทศไทยท่ีท าร่วมกับต่างประเทศในการใช้พืชเป็นตัวกลางเพื่อดูดซับแคดเมียม มีการ
ด าเนินการในพื้นท่ีจริง (Full Scale) หากประเทศไทยจะน าเทคโนโลยีนี้มาใช้สามารถด าเนินการได้ 
แต่ท้ังนี้ต้องมีความระมัดระวังมากในเรื่องการบริโภคพืชดังกล่าวของสิ่งมีชีวิตอื่น และน าไปสู่การ
แพร่กระจายในห่วงโซ่อาหาร จึงไม่นิยมใช้พืชทางพาณิชย์มากนัก 

ส่ิงส าคัญทีสุ่ดในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจาย 
ของกากแคดเมียม รวมทั้งกากอตุสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก ่
การติดตามและตรวจสอบเพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล  

  



สรุปการเสวนา: บทเรียนและทางออกการจัดการกากแคดเมียม 6 

ปัจจุบันการตรวจสอบกากแคดเมียมท าได้ง่ายและได้ผลการตรวจวัดอย่างรวดเร็ว จากเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้น พบว่า การจัดเก็บกากแคมเมียมดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของถุงผ้าขนาดใหญ่ หรือ Big Bag แต่ไม่มี
การตรวจสอบความเข้มข้นของแคดเมียมท่ีปนเปื้อน เป็นสิ่งท่ีน่ากังวลเนื่องจากขณะนี้รอการขนย้ายไป
จัดเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เหตุการณ์เหล่านี้ท าให้เห็นว่าสถานท่ีท่ีพบเจอกากแคดเมียมนั้นไม่ใช่
สถานท่ีท่ีถูกสุขาภิบาลท่ีสามารถจัดเก็บกากอุตสาหกรรมได้อย่างถาวรและเหมาะสม   

 

 
 

หากจัดการไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลกระทบท่ีจะเกิดกับมนุษย์ได้หลายทาง ได้แก่ (1) การสัมผัสกับ 
การบริโภคโดยตรง (2) การมีตัวกลางในการแพร่ เช่น กากแคมเมียมสัมผัสกับน้ าและดิน (3) การสูดดม
ฝุ่นขณะเคลื่อนย้าย  

ดังนั้น จึงเสนอให้มีการติดตามตรวจสอบ เก็บข้อมูลสถานท่ี และคุณภาพน้ าและดิน ไว้เป็นข้อมูล
ติดตามภายหลัง นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลระดับความเข้มข้นของแคดเมียม เส้นทางและ
โอกาสท่ีจะสัมผัสความเป็นพิษ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในการประเมินสถานการณ์ของประชาชนท่ัวไป  
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2)  การท างานของระบบ Pollution Release and Transfer Register 
(PRTR) และการด าเนินงานในประเทศไทย 

คุณอร่าม พันธุ์วรรณ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ อธิบายเกี่ยวกับ 
Pollution Release and Transfer Register หรือ PRTR หรือ การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ 
ซึ่งได้รับการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่กระจาย รั่วไหล หรือการน ากากอุตสาหกรรมไปท้ิง
อย่างไม่เหมาะสม โดย PRTR นั้นเป็นระบบข้อมูลท่ีบ่งบอกแหล่งก าเนิดสารพิษ ชนิดของมลพิษ เส้นทาง
การแพร่กระจาย เช่น ทางน้ า อากาศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตราย ของเสีย และน้ าเสียออกไป
ก าจัดท่ีโรงงานบ าบัดของเสีย และเป็นระบบท่ีเผยแพรข่้อมูลให้ประชาชนรับทราบ  

 

Source: UNITAR PRTR Platform 

 

PRTR ถือเป็นข้อมูลที่ภาครัฐน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการวางแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ส าหรับภาคประชาชน ข้อมูลจากระบบ PRTR ถือเป็นข้อมูลท่ีช่วยในการ
ตัดสินใจ เมื่อจะมีการสร้างโรงงานหรือแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีอยู่อาศัย   

ทั้งนี้ ระบบ PRTR ไม่ได้ครอบคลุมการรายงานสารมลพิษทกุชนิด  
แต่เป็นเพียงการรายงานเฉพาะสารอันตรายที่ก าหนดเท่านัน้ และ 
รายงานในรูปแบบปริมาณ ไม่ใช่ค่าความเข้มขน้ในการปลดปล่อย  
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงระดับความอันตราย ผลกระทบต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย 
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การพัฒนาระบบ PRTR ในประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
ข้อมูลการเกิดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการขนส่งและจัดเก็บ และกรมควบคุมมลพิษ 
เป็นผู้จัดท าข้อมูลส่วนอื่นท่ีไม่ใช่อุตสาหกรรม และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ PRTR ท้ังนี้ เนื่องจาก
ระบบการรายงานข้อมูลใน PRTR มีความซ้ าซ้อนกับ พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ พรบ.โรงงาน 
พ.ศ. 2562  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อลดภาระจากผู้ประกอบการ 
ท่ีต้องรายงาน โดยโรงงานท่ีมีการครอบครองสารเคมีมากกว่า 1 ตันต่อปี ขึ้นไป ต้องรายงานต่อ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด โดยบัญชีท่ีอยู่ภายใต้ระบบการรายงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จะครอบคลุมสารมลพิษที่ระบุไว้ใน PRTR ท้ังหมด รวมถึงการขนส่งน้ าเสียและของเสียอันตรายออกจาก
โรงงาน จะต้องมีการรายงานผ่านระบบออนไลน์ท้ังหมด  

 
 

นอกจากนี้ การด าเนินการเร่ืองระบบ PRTR ในประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้มีการแก้ไข
พรบ. ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 โดยระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท า PRTR ได้แก่ การ
ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีต้องจัดท า PRTR ยกเว้นกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้
ด าเนินการในแต่ละกรณีไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  การจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยมลพิษและการ
เคล่ือนย้ายมลพิษ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการก าหนดโทษกรณีท่ีไม่จัดท า PRTR 
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3)  การผลักดันกฎหมาย PRTR ต่อการจัดการกากแคดเมียม 
และกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

คุณเพ็ญโฉม แซต่ั้ง ย า้ถึงหัวใจส าคัญของระบบ  
PRTR  กค็ือ การรายงานข้อมูลและการเผยแพร่ 
ข้อมูลสู่สาธารณะ  

จากสถานการณ์การตรวจพบกากแคดเมียมในขณะนี้ พบว่า สื่อมวลชนต้องหาข้อมูลเพื่อน าเสนอ
ด้วยตนเอง หน่วยงานภาครัฐลงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันท่วงที เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูล
เพียงพอให้มาสนับสนุนในการด าเนินงานได้ หากมีกฎหมาย PRTR ในกรณีแคดเมียมท่ีเกิดขึ้นจะท าให้
สื่อมวลชนมีข้อมูลน าเสนอและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง เช่น ข้อมูลชนิดของกากอุตสาหกรรม ปริมาณ 
และผู้ก าเนิดมลพิษได้อย่างครบถ้วน ปัจจุบันมูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกับหลายองค์กรด าเนินการพัฒนา  
ยกร่างกฎหมาย PRTR แยกออกมาจาก พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกากแคดเมียมท่ีพบในหลายจังหวัด หากมองในด้านของการจัดการ 
กากอุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปท่ีบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม และโรงงานรับบ าบัดกากของเสียท่ีมี
จ านวนเพิ่มขึ้น มีการก าหนดกากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีร้ายแรงมากอย่างน้อย 11 ประเภท สามารถ  
รีไซเคิลได้ แต่ไม่มีการวางมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โรงงานประเภท 106 ไม่ต้องจัดท า
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ไม่มีมาตรการ
ควบคุมการปล่อยมลพิษอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
เพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบสู่ส่ิงแวดล้อมและประชาชน  
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อย่างกรณี บริษัทท่ีรับจัดการสารแคดเมียม ซึ่งเป็นโรงงานหนึ่งท่ีไม่มีระบบบ าบัดมลพิษเหล่านี้  
จึงเป็นประเด็นค าถามว่า การขออนุญาตเปิดด าเนินการของบริษัทดังกล่าวได้รับการอนุมัติได้อย่างไร  
เป็นการแสดงถึงความไม่โปร่งใสของระบบการจัดการท่ีมีอยู ่ 

การตรวจพบกากแคดเมียมจ านวนมากในครั้งนี้ ควรมุ่งประเด็นไปท่ีการหาคนรับผิดชอบ และ
ผู้กระท าความผิดเป็นอย่างแรก ตามสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทผู้รับ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการขนส่งและก าจัด
กากแคดเมียม ร่วมกับบริษัทท่ีเป็นผู้ครอบครองเดิม ซึ่งเป็นผู้ก าเนิดกากแคดเมียมดังกล่าว เมื่อพิจารณา
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566  ท่ีระบุว่า 
เจ้าของกากอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกากอุตสาหกรรมท่ีสร้างผลกระทบหรือความเสียหาย
ตลอดท้ังกระบวนการ ดังนั้น บริษัท ผู้ครอบครองเดิม ก็คือผู้กระท าผิดรายแรก และควรมีการรับผิดชอบ
ต่อเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 
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4) โจทย์ที่แท้จริงของกากแคดเมียมและการแก้ไขปัญหา 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ มีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์นี้ 
ของรัฐในปัจจุบันคือการขนกากแคดเมียมกลับไปฝังกลบไว้ท่ีจังหวัดตากตามเดิม แต่หลุมฝังกลบเดิม  
อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ การซ่อมบ ารุง
หลุมฝังกลบอาจจะต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ซึ่งท าให้ล่าช้าในการ
แก้ปัญหาปัจจุบันเน่ืองจากต้องรอการด าเนินการ  

หากมีการขนส่งกากแคดเมียมกลับไปฝังกลบท่ีเดิม วิธีการจัดการคือการคลุมดินเพื่อไม่ให้น้ า  
ซึมไปข้างล่าง และปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ดูดซึมแคดเมียมไปใช้ตามราก กิ่งหรือไม้ จะท าให้การจัดการ
ง่ายกว่า ในด้านสังคมการน าเอากากแคดเมียมกลับไปฝังกลบท่ีจังหวัดตาก อาจเจอปัญหา NIMBY (Not 
in my backyard) ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการต่อต้าน แต่ประเด็นส าคัญท่ีต้องเร่งแก้ไขตอนนี้คือ 
การจัดการมลพิษมากกว่าการหาคนผิด พร้อมท้ังเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจไปพร้อมกัน 

 
 

ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการปัญหาการแพร่กระจาย และการลักลอบขนส่งและก าจัดกาก
อุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมาย อาจไม่ใช่เทคโนโลยีท่ีดีที่สุด (Best Available Technology: BAT) แต่ควร
เป็นเทคโนโลยีท่ีน ามาปฏิบัติได้จริงท่ีดีที่สุด  (Best Practical Technology: BPT)  
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ส าหรับแนวคิด Best Technology for Sustainable Development (BSDT) หรือเทคโนโลยี 
ท่ีดีท่ีสุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว  
แต่การใช้ BSDT ต้องคิดค านึงให้ครบถ้วนถึงผลกระทบท่ีจะตามมา ตัวอย่างเช่น การใช้ปูนขาว (CaCO3) 
ก าจัดโลหะหนัก จะท าให้เกิดการปล่อย CO2 รวมท้ังการบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดด้วยการกลั่นเป็น 
น้ าบริสุทธิ์ ซึ่งใช้พลังงานสูงจ าท าให้เกิดการปลดปล่อย CO2 ปริมาณมาก ส่งผลต่อด้านการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส่วน BSDT ของกรณีการตรวจพบกากแคดเมียม ตามหลักการจะต้องด าเนินการฝังกลับท่ี 
จุดก าเนิดอย่างถาวร แต่สถานการณ์ตอนนี้มีการขุดน ากากแคดเมียมออกมาและขนส่งไปยังจังหวัดอื่น
หรือการขนกลับไปฝังกลบท่ีแหล่งก าเนิดเดิมย่อมมีความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของสารมลพิษเพ่ิมขึ้น  

ข้อเสนอของการแก้ไขปัญหา โดยการขนส่ง 
กากแคดเมยีมออกไปยังประเทศที่ต้องการ 
และมีศักยภาพในการจดัการหรือใช้ประโยชน ์
อย่างถูกกฎหมาย 

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่สามารถด าเนินการซื้อขายกากแคดเมียมได้ จึงควรมีการร่วมมือกัน
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private Partnership: PPP) การท่ีหน่วยงาน
ร่วมมือกันรวบรวมกากอุตสาหกรรมท่ีสามารถขายได้ และขนส่งอย่างถูกวิธี เป็นการแก้ไขปัญหา  
ท่ีน่าสนใจ อีกข้อเสนอนึง คือ แก้ไขระบบราชการ ท้ังระบบ PRTR ปรับเปลี่ยนเป็นระบบท่ีมีข้อมูลท่ีเป็น
การวิเคราะห์ (Big Data) ไม่ใช่การมีข้อมูลเยอะแต่ใช้ไม่ได้ การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องมองให้
ครบปัจจัยและทุกข้อมูลที่มีอยู่ และการพัฒนาระบบติดตาม ท้ังรัฐ เอกชน และประชาชน 
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5) การเรียนรู้และปรับใช้บทเรียนจากต่างประเทศ 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กล่าวถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานต้องมีระบบท่ีได้มาตรฐานเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และเกิดปัญหาปนเปื้อน การฝังกลบกากของเสียอันตราย เหมือน
ระเบิดเวลา ท่ีต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังท าได้ได้ดี  

กรณีการตรวจพบกากแคดเมียม หากแคดเมียมท่ีถูกตรวจพบยังมีศักยภาพท่ีดีอยู่จะสามารถ
ด าเนินการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ต้องมีมาตรการท่ีจะดูแลเรื่องผลกระทบอย่างไร ทุกภาคส่วนท้ัง
ด้านเทคโนโลยี ธรรมาภิบาล ข้อกฎหมาย เป็นปัญหาท่ีต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที  
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด เนื่องจากประชาชนจ านวนมากให้ความสนใจและ
ต้องการทราบข้อมูล อาทิ ความเข้มข้นของสารมลพิษ การขนย้ายกากของเสียออกจากพื้นท่ีเส่ียง รวมถึง
การขนส่งไปยังหลุมฝังหลบ และการดูแลป้องกันตนเองจากสารอันตราย เป็นต้น  

 
 

หากไปดูประเทศญี่ปุ่นท่ีเขาเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมาตั้งแต่อดีต ในสมัยเริ่มยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และมีปัญหามลพิษจากกากของเสียและสารอันตรายจากอุตสาหกรรมมาก จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ปัญหาและการจัดการปัญหาในอดีต เช่น กรณี โรคมินามาตะจากการปนเป้ือนสารปรอท โรคอิไต-
อิไตจากการปนเปื้อนสารแคดเมียม เป็นต้น หลังจากนั้นประเด็นสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นส าคัญ
ของประเทศญี่ปุ่นท่ีด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กับ หรือการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอย่างในอดีต จนกลายเป็นประเทศชั้นน าในการดูแล
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและสารพิษต่าง ๆ 
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ประเดน็ส าคัญที่ได้เรยีนรู้จากประเทศญ่ีปุ่นทีไ่ด้ด าเนินการ
จัดการแยกหน่วยงานที่ก ากบั อนุมตัิ อนุญาต กจิการ
โรงงานอุตสาหกรรม กับการดูแลส่ิงแวดล้อมออกจากกัน 
โดยโรงงานอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอนมุัติ อนุญาต 
ส่วนปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม การจัดการ การก ากับดูแล 
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิด
ความสมดลุและธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 

ประเทศไทยแม้จะมีกฎหมายท่ีเข้มงวดและชัดเจนในหลายประเด็น ท้ังกฎหมายของกระทรวง
อุตสาหกรรม กฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
เป็นต้น ท่ีได้ก าหนดชนิดและขนาดโรงงาน การควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ การก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และการก าหนดหลักเกณฑ์ผู้ควบคุมดูแลระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังการขนส่ง เคลื่อนย้าย การจัดการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่ในช่วงหลัง ๆ  
จะมีปัญหาการจัดการกากของเสียและสารอันตรายในพื้นท่ีต่าง ๆ เกิดขึ้นถี่และก่อให้เกิดความสูญเสีย
จ านวนมาก กรณีการลอบวางแพลิง กรณีโรงงานไฟไหม้ สารอันตรายรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 101 ประเภท 105 และ ประเภท 106 ท่ีเกี่ยวกับการ 
รีไชเคิล การรับจัดการของเสีย แม้ท่ีผ่านมาจะมีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ไปบ้าง เพื่อส่งเสริมให้มี
โรงงานจ านวนมากทันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจ าเป็นจะต้องมีการทบทวน วางกฎเกณฑ์ ระบบ
ตรวจสอบและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง  ๆ ได้ นี่เป็น
จังหวะและโอกาสท่ีประเทศไทยจะต้องทบทวนการด าเนินการเพื่อให้เกิดความสมดุลด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการยอมรับและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี 
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ความคิดเห็นและค าถามจากผู้ร่วมเสวนา 
 

1) จะมกีารจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ ้าซากแบบนี้ได้อย่างไร? 

ในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถด าเนินการได้ดี เนื่องจากการจัดการของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ กฎหมายไม่สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้  
หน่วยราชการไม่กล้าด าเนินการ เนื่องจากข้อจ ากัดหลายอย่าง อาทิ ไม่มีความรู้และข้อมูลท่ีเพียงพอ 
ระบบราชการมีการทุจริต ขาดธรรมาภิบาล เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้กระท าความผิด ท าให้หลายฝ่าย
ต้องการผลักดันให้มีกฎหมาย PRTR และหาตัวผู้กระท าความผิด ควบคู่ไปกับการวางรากฐานท่ีดีของ
สังคมยกตัวอย่างประเทศจีนแก้ไขปัญหาประเด็นมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากการส ารวจ
แหล่งก าเนิด หรือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษ มีการปิดท่าเรือไม่ให้มีการน าเข้ากากของเสียจากต่างประเทศ
ได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาท่ีดีที่สุดคือ การใช้กฎหมายท่ีมีความเข้มงวดในการบังคับใช้ร่วมกับการพัฒนา
และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาจัดการกับปัญหามลพิษหรือกากของเสียในปัจจุบัน รวมท้ังมีแผนรับมือ
จากภาครัฐเพ่ือตอบสนองให้ทันเหตุการณ์ 
 

2)  กากแรแ่คดเมยีมในโรงงานต่าง ๆ ควรตอ้งขนย้ายโดยเร็วหรือไม่  
และท าไมคนสมุทรสาครต้องเป็นผู้รบัความเส่ียง? 

เป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าโรงงานได้รับการอนุญาตได้อย่างไร อุตสาหกรรมจังหวัดหรือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้มาตรวจสอบหรือไม่ เพราะหลักการในการขนย้ายกากอุตสาหกรรมอันตราย ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลโดยบรรจุใส่ในคอนเทนเนอร์ ปิดมิดชิด ในด้านของการลงทุนเพื่อเทคโนโลยีในการ
ก าจัดหรือขนย้ายกากอุสาหกรรม ต้องทราบเบื้องต้นว่ากากแคดเมียมท่ีค้นพบมีลักษณะยังไง ได้รับการ
ปรับเสถียรแล้วหรือไม่ หากได้รับการปรับเสถียรแล้ว สามารถขนในถุง Big Bag ได้ จะเกิดความเสียง
น้อยลง ในการฝังกลบท่ีหลุมฝังกลบนั้นจะต้องปรับเสถียรก่อนแล้วจึงฝังกลบท้ังภาชนะ เมื่อโดนน้ า 
ท่ีสามารถเป็นตัวกลางพาให้แพร่กระจายได้ มลพิษนั้นต้องไม่ถูกชะออกมา และต้องไม่กลายเป็นฝุ่นได้ 
การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ ให้ดีขึ้น ต้องมีมาตรการควบคุมท่ีชัดเจน 
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและข้อบังคับโรงงานท่ีเด็ดขาด 

ต้องใช้ BAT ร่วมกับ BPT มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกฎหมายให้ชัดเจนและเหมาะสม ส าหรับการ 
ขนย้ายกากแคดเมียมต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนกว่าจะปรับปรุงหลุมฝังกลบแล้วเสร็จ ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ
ระหว่างนี้จะป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการวางแผนในระยะยาวต่อไป 
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3) เทคโนโลยีที่ก าจัดของเสียมีที่ไหนบ้าง ประเทศไทยพร้อมลงทุนหรือไม่? 

การก าจัดของเสียในรูปแบบของแข็ง คือ วิธีการปรับเสถียร แต่ในกรณีท่ีเกิดขึ้นไม่แน่ชัดว่า 
กากแคดเมียมท่ีค้นพบ เป็นกากของเสียท่ีปรับเสถียรแล้วหรือไม่ หากผ่านการปรับเสถียรแล้วสามารถ
ขนส่งด้วยถุง Big bag ได้ โดยท่ัวไปเมื่อผ่านการกปรับเสถียรแล้วจะถูกน าไปฝังกลับท่ีหลุมฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย และต้องฝังกลบท้ังภาชนะ ไม่ใหถู้กน้ าชะและไม่กลายเป็นฝุ่นละออง กากแคดเมียมท่ีถูกค้นพบ 
มีปริมาณแคดเมียมประมาณร้อยละ 20 ซึ่งถือว่ามีความเข้มข้นสูง ไม่มีข้อมูลว่าผ่านการปรับเสถียรแล้ว
หรือไม่ เนื่องจากมีรูปร่างท่ีต่างกันในแต่ละที่ท่ีค้นพบ 

 

4) กากของเสียในประเทศไทยพบที่ไหนบ้าง อย่างไร ? 

จากข้อมูลท่ีมีพบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจพบกากของเสียปริมาณมาก นอกจากนี้ ยังมี
จังหวัดสมุทรปราการ ราชบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา และพื้นท่ีพัฒนาอุตสาหกรรม 
และเชื่อว่ายังมีอีกหลายโรงงานท่ียังตรวจไม่พบ หากอนาคตมีกฎหมาย PRTR ท่ีมีการระบุประเภทและ
ปริมาณสาร ท้ังการเก็บกักหรือการเคลื่อนย้าย ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะมีน้อยลง 

 

5) กฎหมาย PRTR มีความก้าวหน้าอย่างไร จะใช้เวลากี่ปี ? 

การออกกฎหมายของประเทศไทย ใช้เวลาค่อนข้างนาน ถ้ารัฐบาลให้ความส าคัญก็จะสามารถ
เร่งรัดด าเนินการได้ อยู่ท่ีการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ อยากเห็นความมีส่วนร่วมเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียังยืน 
ให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ ามีสภาพท่ีดีขึ้น 

 

6) กากแคดเมียมที่ค้นพบในหลายพ้ืนที่ อาทิ บางน ้าจืด และคลองมะเดื่อ ควรขนมา
เก็บรวมไว้จุดเดียวเลยหรือไม่ ทัง้ 2 แหล่งอยู่กลางชุมชนที่อยู่อาศัย? 

การด าเนินการมีความเสี่ยงท้ัง 2 พื้นท่ี ดังนั้น การเข้าไปปรับปรุงไม่ให้มีการแพร่กระจายของ
มลพิษ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเปิดเผยข้อมูลสามารถ เป็นสิ่งท่ีสามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการตามความเร่งด่วนก่อน ส าหรับการขนย้ายกากของเสีย  
ณ ขณะนี้สามารถท าได้ยาก จึงควรเข้าไปตรวจวัด ติดตามประเมินผลและป้องกันการแพร่กระจายก่อน  
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7) ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  

 ควรให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นท่ีน าร่อง ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่น  
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการฟื้นฟูสถาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีความเข้มข้น 
ของมลพิษสูง 

 ควรเผยแพร่ข้อมูลให้ประชนชนได้รับข้อมูลอย่างจริงใจ 

 ควรภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามามีบทบาทในการตั้งมาตรฐาน อาทิ การพัฒนา  
ท่ียั่งยืน เพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม 
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อสรุป 
 กรณีการจัดการปัญหากากแคดเมียมท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 นั้น นับเป็น
บทเรียนท่ีต้องพัฒนาระบบการก ากับดูแล และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการก าจัดแคดเมียมและกากอุตสาหกรรม
หลายวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ ท้ังนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีในการก าจัดเหล่านี้สามารถพิจารณาจากด้านเทคนิคและด้านราคา เพื่อให้การก าจัดกาก 
ของเสียเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมาย มีความปลอยภัยเพียงพอ และคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 

ขณะท่ี หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาและหาหามาตรการท่ีป้องกันและแก้ไขมลพิษท่ีเกิดขึ้นใน
สิ่งแวดล้อม มีการกล่าวถึงการใช้กฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบกันเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต 
ท่ีจะเกิดขึ้น สิ่งท่ีน่าสนใจคือการผลักดันเร่ืองกฎหมาย PRTR (Pollution Release and Transfer Register)  
ซึ่งเป็นระบบข้อมูลการครอบครองสารมลพิษในรูปแบบปริมาณ การปลดปล่อย และการเคลื่อนย้าย เป็น
ระบบท่ีเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรับผิดชอบท่ีจะสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาได้ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่สามารถด าเนินการซื้อ-ขายกากแคดเมียมได้ จึงควรมีการร่วมมือ
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private Partnership: PPP) รวบรวม 
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีสามารถขายได้ และขนส่งอย่างถูกวิธี เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีน่าสนใจ 

จากเหตุการณ์การตรวจพบกากแคดเมียมในครั้งนี้ การแก้ไขปัญหาของรัฐคือการขนย้าย 
กากแคดเมียมกลับไปฝังกลบไว้ท่ีจังหวัดตากตามเดิม แต่หลุมฝังกลบเดิมอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการซ่อมบ ารุง ท าให้ล่าช้าในการแก้ปัญหา อีกท้ัง ควรมุ่งประเด็นไปท่ี 
การหาคนรับผิดชอบและผู้กระท าความผิด มีการจัดการกฎหมายให้ชัดเจน มีบทลงโทษและการ
รับผิดชอบจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ มีการด าเนินการตรวจสอบความไม่โปร่งใส ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีต้อง
จัดการ กระบวนการสืบสวน นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด เนื่องจาก
ประชาชนจ านวนมากให้ความสนใจและต้องการทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเพียงพอ ช่วยให้
ประชาชนลดความหวาดระแวงและคลายกังวลได้  
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ข้อเสนอแนะ 
 การเสวนาในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

 การตั้งกลไกแก้ปัญหากรณีเหตุเร่งด่วน ต้องให้มทีีมผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเกี่ยวกับทางเลือก
และการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในการแก้ไขเหตุเร่งด่วน และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ 

 การเลือกใช้เทคโนโลยี ในการก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมท้ังใน
ด้านต้นทุน สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นว่าสิ่งท่ีลงทุนจะคุ้มค่า
หรือไม่ รวมถึง เปิดโอกาสให้สังคมและชุมชนโดยรอบได้มีบทบาทในการติดตามและเฝ้าระวัง   

 การพัฒนาระบบ PRTR โดยให้มีกระบวนการทวนสอบข้อมูล PRTR เพื่อให้เกิดการรายงาน
ข้อมูลที่เป็นจริง มีความน่าเชื่อถือ และสามารถสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะให้เข้าใจได้ง่าย  

 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างท่ีช่วย 
ในการวางแผนอนาคตว่าจะมีการจัดการและแก้ไขอย่างไรต่อไป กฎหมายท่ีดีต้องมาคู่กับการ
บังคับใช้ท่ีดี ต้องให้ผู้ก าเนิดมลพิษและกากอุตสาหกรรมต้องเป็นคนรับผิดชอบกับเหตุการณ ์
ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบ แยกหน่วยงานท่ีก ากับ อนุมัติ อนุญาต กิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม กับหน่วยงานท่ีดูแลสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) การบริหารจัดการองค์รวมตามหลักธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาความร่วมมือรัฐกับเอกชน โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการรับฟังความคิดเห็น
ทางด้านเทคนิคไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และไปสู่การบริหารจัดการต่อไป  

 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค จะเป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดท้ัง 
ห่วงโซ่คุณค่า  (Green Value Chain) มากขึ้นโดยใช้พลังผู้บริโภคในการขับเคลื่อน 
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